

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี^(๒) นำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

เป็นประเพณีที่รัฐมนตรีที่จะเข้ารับตำแหน่ง ต้องปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต. อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาว่าควรจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ. ข้อสำคัญ ก็ขอให้ได้ทำจริง ๆ เพราะว่าถ้าไม่ได้ทำ ก็จะมีการดำเนินคดียื่นรัฐบาลทั้งรัฐบาล. ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ไม่เป็นมงคล และจะเสียหาย. ฉะนั้น ก็ขอให้ได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.

ข้อนี้ก็เป็นที่ของธรรมดา รัฐมนตรี คณะรัฐบาล จะต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต. ถ้าทำแล้วก็จะเป็นที่ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างจริงจัง ทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพราะคนจะนับถือว่าคุณที่เป็นรัฐมนตรีเป็นคนที่ดี เป็นคนที่ปฏิบัติดีชอบทุกอย่าง. ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ได้ปฏิญาณ และเช่นนั้นจะเป็นมงคลต่อรัฐบาล ต่อประเทศชาติ และในที่สุดก็เป็นมงคลต่อตัวรัฐมนตรีเอง จะทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนทั้งประเทศ. ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ จะทำให้ประเทศชาติดำเนินงานไปด้วยดี และในเวลาเดียวกันจะเป็นมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และต่อแต่ละท่านเป็นส่วนตัวด้วย.

ก็ขอให้ได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ จะทำให้บ้านเมืองมีการปกครองที่ดี และจะมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่. ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้ เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีความสุข ความก้าวหน้า ความสงบ. ทุกคนจะได้มีสิทธิ์ที่จะบอกว่า ได้ทำหน้าที่โดยดี. ในเวลาเดียวกัน ท่านก็จะมีความสุข ความพอใจ ที่ได้ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความสงบของประเทศชาติ. ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานได้โดยครบถ้วน และขอให้ผลงานที่ทำให้บ้านเมืองมีความสงบ มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จตามความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ. ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความสำเร็จทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศชาติมีความสุข เพื่อให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้า.

ก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการทุกอย่างที่ได้ทำ. ขอให้ท่านมีความดีในตัวที่จะทำหน้าที่ที่ดีสำหรับประเทศ. ก็ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในงานการทุกประการ.

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

^(๒) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ